

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**công tác tuyên giáo, dân vận năm 2022**

Thực hiện, Chương trình công tác tuyên giáo, dân vận của Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương năm 2022; căn cứ Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ xây dựng Chương trình công tác năm 2022, cụ thể như sau:

**I- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện đại hội đảng bộ các cấp, trong công tác tuyên giáo, dân vận cần tiếp tục tập trung:

(1) Nghiên cứu, học tập và cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội IV của Đảng bộ Bộ, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

(2) Triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, thiết thực và có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

(3) Tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

(4) Triển khai Quyết định số 503-QĐ/ĐUK, ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

(5) Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hoạt động giám sát và phản biện xã hội liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp

chính đảng của Nhân dân; khuyến khích vận động đoàn viên, hội viên giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(6) Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy trực thuộc về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nội dung liên quan đến quyền làm chủ của Nhân dân, Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với các văn bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nêu gương của cán bộ, đảng viên.

(7) Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ lãnh đạo Đoàn Bộ chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ V tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(8) Hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc tổ chức Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022); triển khai xây dựng và thực hiện các mô hình công tác dân vận, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”.

## **II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ TỪNG LĨNH VỰC**

### **1. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng**

Tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội IV của Đảng bộ Bộ và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thành những nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện trong năm 2022.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, tập trung việc quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 và Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Các cấp ủy trực thuộc tăng cường hướng dẫn, nắm tình hình, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động của tập thể.



## **2. Công tác giáo dục lý luận chính trị**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư chi bộ, nhất là những vấn đề gắn với xử lý tình huống phát sinh từ thực tiễn trong công tác xây dựng đảng. Tăng cường các loại hình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho các đối tượng cán bộ, đảng viên theo phân cấp, chú ý đối tượng bồi dưỡng kết nạp đảng và đảng viên mới. Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ Đảng ủy Bộ đến cơ sở.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 26/7/2021 về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Chủ động thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Tổ chức thường xuyên việc thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, nhất là những vấn đề, sự kiện lớn có ảnh hưởng đến tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trong nước; tăng cường thông tin về chủ quyền biên giới, biển, đảo; hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta...

## **5. Công tác khoa giáo và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo**

Các cấp ủy trực thuộc chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, triển khai tuyên truyền, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Khối, Nghị quyết Đại hội IV của Đảng bộ Bộ và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp cho phù hợp với điều kiện của từng chi đảng bộ, cơ quan, đơn vị, nhất là trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành có liên quan đến các lĩnh vực này.

Tăng cường công tác phối hợp trong định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em. Các cấp ủy trực thuộc chủ động phối hợp nắm tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; phát hiện kịp thời các vấn đề bức xúc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em.



Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương trong lĩnh vực công tác khoa giáo. Thực hiện sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trong lĩnh vực công tác khoa giáo.

Cấp ủy trực thuộc căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tiễn của đảng bộ, nhất là tình hình diễn biến dịch bệnh Covid -19, chủ động tổ chức hoặc phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, thành viên Ban Chỉ đạo 35, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. Thường xuyên kiện toàn, bổ sung lực lượng khi có biến động; chủ động tạo nguồn cán bộ kế cận...

#### **6. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Các cấp ủy trực thuộc, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, có sáng tạo sẽ giúp cho tổ chức Đảng tiếp tục tự xây dựng, tự chỉnh đốn làm cho tổ chức ngày càng trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch về phẩm chất đạo đức, lối sống. Trong đó, các cấp ủy tiếp tục cụ thể hóa trong năm 2022 và tập trung vào một số nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*” và chuyên đề năm 2022 “*Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương*”. (2) Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả học tập và làm theo Bác gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quốc gia, dân tộc; ngày thành lập, truyền thống của đảng bộ, đặc biệt là nhân dịp Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022). Tăng cường tuyên truyền về gương “*người tốt, việc tốt*”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của ngành, cơ quan, đơn vị với việc học và làm theo Bác. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “*Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài*” và Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế. (3) Kết hợp chặt



chẽ giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các cấp ủy cụ thể hóa, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Chuyên đề năm 2022 vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của cơ quan, đơn vị. (4) Các cấp ủy trực thuộc tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định trong nội bộ. Chú trọng xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. (5) Các cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cho phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. (6) Các cấp ủy trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề năm 2022.

### **7. Công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới**

Các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các giải pháp Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”. Trong đó, trọng tâm cần tập trung là việc tăng cường các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, chủ động định hướng tư tưởng, có biện pháp uốn nắn những lệch lạc, sai trái trong nội bộ; tăng cường khả năng tự “đề kháng” của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời nắm bắt, định hướng thông tin dư luận xã hội và thường xuyên giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tập trung kiện toàn đội ngũ và tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

Các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư

tương, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”.

### 8. Công tác báo chí

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí, thực hiện tốt việc quy hoạch báo chí nhằm tăng cường quản lý, định hướng tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan báo chí về tư tưởng chính trị, bám sát tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thường xuyên tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên để cung cấp thông tin về các sự kiện, hoạt động, kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ, để định hướng công tác tuyên truyền cho các cơ quan báo chí.

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp, các cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa và triển khai phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng chi đảng bộ, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên giáo, dân vận năm 2022./.

**TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo ĐUK (để b/cáo),
- Thường trực ĐUB (để b/cáo),
- Các cấp ủy trực thuộc ĐUB,
- Các ban, đơn vị ĐUB,
- Lưu BTG-DV



**Trần Hồng Thái**